

Tin trong Ngành

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TỔ CHỨC HỘI THI QUAN TRẮC VIÊN GIỎI NĂM 1997

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc tổ chức thi quan trắc viên giỏi (QTV) hàng năm, trong ba ngày từ 06 đến 08 tháng 5 năm 1997. Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã tiến hành Hội thi QTV giỏi năm 1997, đây là lần thứ ba Đài mở Hội thi truyền thống hàng năm.

Nhìn lại hai Hội thi trước, Hội thi năm nay có sự chuẩn bị kỹ hơn và mở rộng quy mô hơn. Mọi QTV trước khi về dự thi đã có đề cương hướng dẫn ôn tập, được tập trung ôn luyện, tập huấn tại các cụm, do vậy đã chủ động và tự tin hơn cả trong lý thuyết lẫn tay nghề. Ban tổ chức và Hội đồng thi tuyển năm nay đã rút ra kinh nghiệm trong các khâu từ tổ chức đến qui chế thi tuyển, định lịch thời gian thi, chấm thi, nguyên tắc xét các giải, đặc biệt là phần thi lý thuyết được tổ chức thi viết (180 phút), theo qui chế thi viết của Nhà nước...nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính công khai, công bằng và khách quan của Hội thi. Hội thi QTV giỏi của Đài lần này còn có một nội dung quan trọng nữa, đó là từ đây tuyển chọn ra các QTV giỏi thật tiêu biểu để đưa vào Đội tuyển của Đài, tham gia Hội thi QTV giỏi toàn Ngành sắp tổ chức nay mai, góp phần vào thành công chung của Hội thi quan trọng này.

Hội thi QTV giỏi năm 1997 của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã thu được kết quả cao và có ý nghĩa sâu sắc trong chuyên môn, đồng thời đã thực sự trở thành ngày hội hàng năm của người QTV KTTV của Đài. Sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi đầy quyết tâm, nhưng nghiêm túc, thận trọng của Ban tổ chức, Hội đồng thi, các QTV dự thi, kết quả các giải đã nói lên đầy đủ, trung thực, khách quan, đáp ứng mong muốn đề ra của lãnh đạo Đài:

- Tổng số có 46 QTV về dự thi được tuyển chọn từ 37/45 đơn vị đã có mặt đầy đủ, thay mặt cho tổng số 155 QTV trong toàn Đài.

- Trong tổng số 46 QTV về dự Hội thi lần này, có 15 QTV khí tượng (chiếm 32,6%); 31 QTV thủy văn (chiếm 67,4%); 4 QTV có trình độ đại học, 40 QTV trung cấp, 2 QTV là công nhân, sơ cấp; 19 là QTV nữ (chiếm 41,3%); người cao tuổi nhất trên 50 tuổi, người ít tuổi nhất dưới 22 tuổi.

- Hội đồng thi tuyển đã chọn được:

+ Hai giải nhất: QTV khí tượng Nguyễn Thị Hoa, Trạm KT Nam Định; QTV thủy văn Đỗ Đức Thắng, Trạm thủy văn Thượng Cát (cả hai đều có trình độ trung cấp, điểm TB 2 môn thi: 9,55 và 8,55 điểm).

+ Hai giải nhì: QTV khí tượng Hoàng Thị Tơ, Trạm KT Láng; QTV thủy văn Dương Văn Hưng, Đội khảo sát Nam Định (cả 2 đều có trình độ đại học, điểm TB 2 môn thi: 8,35 và 8,25 điểm).

+ Hai giải ba: QTV khí tượng Đinh Thị Thu, Trạm KTNN Hà Đông; QTV thủy văn Nguyễn Siêu Hậu, Trạm thủy văn Sơn Tây (cả 2 đều có trình độ trung cấp, điểm TB 2 môn thi 8,10 và 7,55 điểm).

+ Mười giải khuyến khích cho các QTV: Lê Thị Hải (Trạm KT Phủ Lý), Nguyễn Thị Hoa (Trạm KTNN Hải Dương), Lê Hồng Hưng (Trạm KT Văn Lý), Phạm Thanh Tâm (Trạm KT Ninh Bình), Phạm Văn Tài (Trạm TV Bến Đê), Nguyễn Xuân Hạnh (Trạm TV Thượng Cát), Bùi Đức Vượng (Trạm TV Phú Lễ), Nguyễn Văn Hoạch (Trạm TV Quảng Đát), Đỗ Thị Hạnh (Trạm TV thị xã Thái Bình), Phan Nam (Trạm TV Gián Khẩu). Trong số này có 8 Đ/C là trung cấp KT, TV; 2 Đ/C là công nhân, sơ cấp, điểm đạt TB 2 môn thi: 7,5 đến 8,0 điểm).

Điều đáng ghi nhận trong Hội thi lần này là số lượng các đơn vị và QTV về dự thi nhiều hơn hai Hội thi trước. (Năm 1995 có 35 QTV/29 đơn vị; năm 1996 có 37QTV/ 30 đơn vị về dự thi).

Trình độ QTV được nâng lên, mặc dù là năm đầu tiên tổ chức thi viết, số điểm bình quân toàn Hội thi vẫn đạt cao; số QTV đạt khá, giỏi (từ 6,5 - 9,55 điểm) chiếm 73%, không có QTV đạt loại yếu, kém. Số điểm đạt giải nhất, nhì, ba chênh lệch nhau không đáng kể, đặc biệt rất nhiều QTV đạt mức khuyến khích, chính vì vậy Hội đồng thi tuyển đã cân nhắc kỹ và xem xét thêm quá trình công tác để xét, chọn, trình Giám đốc Đài quyết định tăng lên tới 10 giải.

Tiếp sau Lễ đón nhận " Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" tặng cho Đài về thành tích công tác năm 1996, do Phó Tổng cục trưởng thay mặt lãnh đạo Tổng cục trao tặng, là Lễ tổng kết Hội thi QTV năm 1997 đã được Phó Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo, đây là nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn thể CBCNV Đài KTTV khu vực Đông bằng Bắc Bộ.

Vui mừng với thành quả đạt được, càng chứng tỏ sự lớn mạnh đi lên của Đài KTTV khu vực Đông bằng Bắc Bộ nói riêng, của Ngành nói chung, một lần nữa khẳng định những chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Tổng cục trong quá trình đổi mới, để từng bước tiến lên hiện đại hoá Ngành - phù hợp với chiến lược con người của Đảng và Nhà nước ta.

KS. Đỗ Huy Thành
Đài KTTV khu vực Đông bằng Bắc Bộ